



CENTELปี64เข้าโหมดพื้น

■ หวังรัฐกระตุ้นศก.ต้นใช้จ่ายเพิ่ม ■ คงแผนลงทุน1.63หมื่นล้าน

นิวส์ คอนเน็คท์ - CENTEL คาดปีหน้าผลงานเข้าโหมดพื้น หวังโควิดคลี่คลาย รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจหนุนบริโภคกระเตื้อง คงเป้าหมายลงทุนระยะยาว 1.63 หมื่นล้านบาท เสริมแกร่งธุรกิจไอซี

นายรณชิต มหัทธนะพุกดิ์ รองประธานอาวุโสสายการเงิน และบริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน) CENTEL เปิดเผยว่า บริษัทคาดผลดำเนินงานปี 64 จะเติบโตได้มากกว่าปี 63 จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จะหนุนต่อการบริโภคฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ



รณชิต มหัทธนะพุกดิ์

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

VGIอัด1พันล.เข้าโปรดักส์ใหม่

นิวส์ คอนเน็คท์ - VGI ผลงานครึ่งหลังของปี 63/64 โตดีหลังธุรกิจ O2O กระแสตอบรับดี กางแผนปี 64/65 อัดงบลงทุน 700-1,000 ล้านบาท ขยายงานเพิ่ม ลุยศึกษาซื้อกิจการด้านเทคโนโลยีเสริมทัพ

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินบริษัทวีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 63/64 เริ่มดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

PTTEPส่งARV รุกโตรน บิซิเนส

นิวส์ คอนเน็คท์ - PTTEP ส่งบริษัทลูก "ARV" รุกธุรกิจ "โตรน บิซิเนส" คาดมีความชัดเจนต้นปี 64 ต้นรายได้โตกระโดด ชุ่มถก กฟผ. ใช้โตรนตรวจสอบระบบสายส่ง

นายธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด (ARV) บริษัทลูกของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า ARV อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร เพื่อเตรียมจัดทำธุรกิจนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ หรือ "โตรน บิซิเนส" คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นปี 64 เบื้องต้น จะเป็นลักษณะเน้นการใช้งานโตรนกับงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

[อ่านต่อหน้า 2 >](#)



PTG คว่า 2 รางวัลงาน SET Awards 2020... นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ขึ้นรับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายในงาน SET AWARDS 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี





ประจำวันที 21 ธันวาคม 2563

www.newsconnect.com



CENTEL

ทั้งนี้บริษัทยังคงเป้าหมายแผนการลงทุนระยะ 5 ปี (62-66) ไว้ที่ 16,300 ล้านบาท

โดยเริ่มจากปี 62 ที่ใช้ไปแล้ว 2,800 ล้านบาท และปีนี้ใช้ไปแล้ว 3,800 ล้านบาท ส่วนปี 64 คาดใช้เงินลงทุนประมาณ 4,200 ล้านบาท เพื่อนำมาขยายทุกธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ส่วนที่เหลือจะใช้ในปี 65-66 ต่อไป โดยจะแบ่งการลงทุนในหมวดของอาหารสัดส่วน 22% และกลุ่มธุรกิจโรงแรม สัดส่วน 78% “กลุ่มบริษัทยังคงให้ความสำคัญและเดินนำลงทุนในโครงการ Centara Dubai, Centara Grand Osaka, Centara Reserve Samui

รวมทั้งโครงการปรับปรุง Centara grand At Central World ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้า ในส่วนของห้องอาหาร คาดว่าจะเร่งดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการได้ทันวันคริสต์มาสปีนี้” นายรณชิต กล่าว

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปีนี้มีอัตราการเข้าพักโรงแรมในเครือ CENTEL เฉลี่ยอยู่ที่ 20-30% และมี Revpar (THB) ติดลบที่ 65-75% ขณะที่ภาพรวมธุรกิจอาหารปีนี้ ยอดขายในสาขาเดิมติดลบประมาณ 19-21% ●



จิตเกษม ทุมมิ่ง

VGI

เนื่องจากภาพรวม ยอดขายกลุ่มสี่นอกบ้าน (Out of Home หรือ OOH) ปรับตัวดีขึ้น รวมถึง

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจประเภทออฟไลน์-ออนไลน์ (Offline to Online หรือ O2O) ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยคาดว่า ผลดำเนินงานทั้งปี 63/64

จะกลับมาเป็นบวกได้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามแผนงานที่ตั้งเป้าไว้ที่ 100 ล้านบาท อาทิ ค่าซ่อมบำรุง บุคลากรและค่าไฟฟ้า ซึ่งในช่วง 6 เดือนของปีงบ 63/64 ลดได้แล้ว 50 ล้านบาท

สำหรับแผนดำเนินงานในปี 64/65 บริษัทคาดว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจน และสามารถแจ้งได้ในช่วงเดือน เม.ย.64 เบื้องต้น คาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 700-1,000 ล้านบาท ใช้ในการออกโปรดักส์ใหม่เพิ่มเติม รวมถึงติดตั้งจอในเส้นทางใหม่ โดยเฉพาะบนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู รวมไปถึงการขยายระบบดาดฟ้าแพลตฟอร์มให้มีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังคงเดินหน้าศึกษาการลงทุนในรูปแบบการซื้อกิจการ (M&A) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางออนไลน์ เพื่อต่อยอดงานในบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ●

PTTEP

ทั้งนี้ ในปี 64 การดำเนินธุรกิจของ ARV จะเป็นเชิงรุกในทุกภาคส่วน ทั้งโดรน บีชีเนส, งานวิศวกรรมใต้ทะเล ภาคพื้นน้ำ และภาคสมาร์ตฟาร์ม หรือเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น ดังนั้นปี 64 รายได้ของ ARV จะเติบโตก้าวกระโดดหรือโตขึ้นเกิน 100% อย่างแน่นอน

ด้านนายบุญญนิตย วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. อยู่ระหว่างหารือกับ ARV เพื่อหาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต คาดว่าความร่วมมือจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

โดย กฟผ. เล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ



ธนา สยามเวทย์พันธ์ุ

ร่วมกัน อาทิ การใช้โดรนเพื่อตรวจสอบสภาพระบบส่งและสายส่งของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนจำนวนมาก เนื่องจาก

ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบสายส่ง ความยาวทั่วประเทศประมาณ 3 หมื่นกิโลเมตรซึ่งการใช้โดรนเข้าไปตรวจสอบสภาพ จะเกิดประโยชน์มากขึ้น ●



ธอส.โกยยอดประมูลNPAกว่า1.4พันล.

นิเวศ คอนเน็คท์ – ธอส. จัดงานประมูลขายบ้านมือสองส่งท้ายปี มีลูกค้าแห่ซื้อทรัพย์สินทั่วประเทศถึง 536 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 480 ล้านบาท ดันยอดขายจากการประมูลทั้งปีนี้สูงกว่า 1,500 รายการ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าจากการจัดงานประมูลขายบ้านมือสอง (รวมที่ดินเปล่า) ธอส. ครั้งที่4/63ผ่านแอปพลิเคชัน “GHBankSmartNPA” ธนาคารสามารถจำหน่ายทรัพย์สินทั่วประเทศได้ถึง 536 รายการ มูลค่ารวม 480.57 ล้านบาท แบ่งเป็น ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 82 รายการ คิดเป็นมูลค่าที่จำหน่ายได้ 66.23 ล้านบาท และทรัพย์สินในส่วนภูมิภาค 454 รายการ มูลค่า 414.34 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินประเภททาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นทรัพย์สินที่ลูกค้าประชาชนให้ความสนใจมากที่สุด ซึ่งธนาคารสามารถจำหน่ายได้สูงถึง 44 รายการ

ทั้งนี้แม้ธอส.ต้องปรับเปลี่ยนการประมูล



ฉัตรชัย ศิริไล

บ้านมือสองในครั้งนีมาเป็นรูปแบบออนไลน์แต่ไม่ทำให้ทำให้ความต้องการเข้าร่วมประมูลของประชาชนลดลง และการที่ธอส. เป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่จัดงานประมูลทรัพย์สิน NPA ออนไลน์ มีส่วนทำให้ธนาคารสามารถประมูลขายทรัพย์สินได้ตลอดทั้งปี 63 สูงถึง 1,518 รายการ คิดเป็นมูลค่าที่จำหน่ายได้ 1,468.88 ล้านบาท

สำหรับในปี 64 ธนาคารจะยังจัดมหกรรมประมูลบ้านกับธอส. ผ่านแอปพลิเคชัน “GHBank Smart NPA” ตลอดทั้งปีเช่นเดิม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “GHBank Smart NPA” และลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลออนไลน์เพื่อรอเข้าร่วมประมูลออนไลน์กับ ธอส. ในครั้งต่อไปได้ทันที

ภาพข่าว



มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์

บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ในประเทศไทย มอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท สำหรับปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในโครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี

BKI ส่งความสุขปีใหม่ 2564 ด้วยปฏิทินชุด RESTART

เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอร่วมส่งความสุขแก่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยปฏิทินตั้งโต๊ะชุด RESTART ที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทย 12 แห่ง เพื่อเป็นการเติมพลังความสุขให้กับชีวิตให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอขอบคุณแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

